

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศิษยาภิบาลกับการให้คำปรึกษา” ซึ่งได้ศึกษาจาก ยอห์น 10:1-10 เพื่อความเข้าใจในสถานภาพของศิษยาภิบาลทั้งในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงและผู้ให้คำปรึกษา และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอภิบาลคริสตจักรในรูปแบบของการให้คำปรึกษา

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 4 บท ได้มีการศึกษาถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาโดยทั่วไปและการให้คำปรึกษาแบบคริสเตียนหรือแบบของพระเยซูคริสต์ ศึกษาเบื้องหลังของกิตติคุณยอห์น และอรรถวิเคราะห์ด้วยบท ยอห์น 10:1-10 ได้ศึกษาถึงแบบอย่างของพระเยซูตามตัวบทดังกล่าว และศึกษาถึงบทบาทของศิษยาภิบาลในการให้คำปรึกษา และสุดท้ายได้สรุปผลของการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของผู้เขียน

บทที่ 1 บทนำ ผู้เขียนได้นำมาถึงเหตุผลของการการศึกษา กล่าวคือจากการได้ทำหน้าที่ของศิษยาภิบาลแล้ว ได้พบถึงปัญหาของชีวิตในด้านต่างๆ ของสมาชิกมากมาย ก่อเกิดให้มีความทุกข์ใจ ทุกข์กาย ความเศร้า ความหมกหมองในชีวิต ผู้เขียนจึงเห็นว่านอกจากการสอน การเทศนา การเยี่ยมเยียนแล้ว การให้คำปรึกษาน่าจะเป็นขบวนการหนึ่งในคริสตจักรที่จะเป็นการช่วยเยียวยาสภาพจิตใจร่วมกับความเชื่อ ความหวัง และความรัก ในองค์พระเยซูคริสต์

บทที่ 2 ได้ศึกษาถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการให้คำปรึกษาแบบต่างๆ ไป และความหมายของการให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน ศึกษาถึงจุดหมายของการให้คำปรึกษาทั่วและตามแบบของคริสเตียน ศึกษาถึงประโยชน์ของการให้คำปรึกษาโดยทั่วและแบบของคริสเตียน และได้ศึกษาถึงจรรยาบรรณของการให้คำปรึกษาโดยทั่วและตามแบบของคริสเตียน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงขั้นตอนการให้คำปรึกษาทั่วไปและตามแบบของคริสเตียน และศึกษาถึงเทคนิคและข้อควรระวังในการให้คำปรึกษาแบบทั่วไปและแบบคริสเตียน และได้เปรียบเทียบการให้คำปรึกษาแบบทั่วไปและแบบของคริสเตียน

บทที่ 3 เป็นการศึกษาถึงเบื้องหลังการเขียนพระกิตติคุณยอห์น และอรรถวิเคราะห์พระธรรมยอห์นบทที่ 10:1-10 เพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเบื้องหลัง และความหมายที่แท้จริงของพระธรรมตอนนี้ ที่จะนำไปสู่การอธิบายถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการให้คำปรึกษา ทั้งการพูด การกระทำของพระเยซูคริสต์ เช่นพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นประตู ที่พระองค์ทรงฟังเสียงแกะ แกะรู้จักเสียงของพระองค์ และพระองค์ทรงทำหน้าที่คอยปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ และผู้ใดที่เข้าทางประตุนั้นก็จะ ได้ชีวิตอันสมบูรณ์

นั่นคือการศึกษาดังการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการให้คำปรึกษา ที่พระองค์ ทรงเข้าใจมนุษย์ ทรงเห็นใจมนุษย์ ทรงให้โอกาสและช่วยเหลือมนุษย์ และพระองค์ทรงฟังเสียงของ มนุษย์ ซึ่งแบบอย่างเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งที่ศิษยาภิบาลควรจะทำแบบอย่างจากพระองค์ในการ ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและคนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดังบทบาทของศิษยาภิบาลในการทำ หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา และข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยเหลือในด้านของการให้คำปรึกษา

บทที่ 4 ผู้ศึกษาได้ทำการสรุป จากผลของการศึกษา และหวังเป็นเป็นอย่างยิ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อบรรดาศิษยาภิบาลผู้รับใช้ที่สนใจในด้านการให้คำปรึกษา และผู้ศึกษาได้รับความรู้ ใหม่จากการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อจะเกิดประโยชน์อันดีในอนาคตต่อไป